

บทคัดย่อ

วิชา บธ.851: วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลิตและจำหน่ายลำไยอบแห้ง
ผู้จัดทำ	: นางสาวปรีดา หอยแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์ประยงค์ คูศิริสิน
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: กันยายน 2544
จำนวนหน้า	: 92 หน้า

การศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้โครงการอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายลำไยอบแห้ง ต.วังฝาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ศึกษาถึงศักยภาพและความเหมาะสมของโครงการ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และด้านการเงิน โดยการรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือประกอบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รองรับปริมาณความต้องการลำไยอบแห้งของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนควบคุมระดับลำไยสดส่วนเกินที่มีในท้องตลาดให้สามารถมีราคาเพิ่มขึ้น และเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น และสร้างผลตอบแทนแก่เจ้าของโครงการคุ้มค้ำกับเงินที่ลงทุน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ด้านเศรษฐกิจของไทยโดยรวมในปี 2544 มีภาวะทรงตัวต่อจากปี 2543 เนื่องจากเศรษฐกิจของอเมริกาและญี่ปุ่นมีการชะลอการเติบโต แต่ภาครัฐของไทยยังคงดำเนินมาตรการกระตุ้นให้เกิดการใช้ภายในประเทศ และกระตุ้นการส่งออกสินค้าของไทยไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น ในการผลิตและจำหน่ายลำไยอบแห้งเพื่อการส่งออกของโครงการเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศทางหนึ่งและทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น สำหรับภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาเช่นกันแต่ไม่รุนแรงมากนักเพราะด้านการเกษตรยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกลำไย ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพปลูกลำไย ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมลำไยอบแห้งกลายเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของจังหวัดลำพูน นอกจากนั้นแล้วจังหวัดลำพูนยังมีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรม จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายลำไยอบแห้งเป็นอย่างยิ่ง

โครงการอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายลำไยอบแห้ง เป็นโครงการที่ลงทุนโดยเจ้าของคนเดียว ไม่มีการกู้ยืมเงิน มีการจัดโครงสร้างตามหน้าที่ ซึ่งแบ่งงานกันทำเฉพาะด้าน ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,050,000 บาท รายได้จากการดำเนินงานปีละ 9,377,640 บาท การประเมินผลโครงการมีระยะเวลาคืนทุน 2.07 ปี มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,782,712.32 บาท มีอัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 44.29% จากการประเมินผลด้านการเงินภายใต้ความไม่แน่นอนเมื่อให้รายได้ลดลง 5% และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 5% โครงการยังให้ผลตอบแทนที่ดี

ข้อสรุปการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายลำไยอบแห้ง คือ ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการนี้มีสูง เนื่องจากสามารถคืนทุนได้เร็ว มีมูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จึงสมควรที่จะลงทุนในโครงการนี้